



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
18 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ ผู้จัดการ) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวไทย, acnews, thailandplus, tnnThailand) ทิวช่อง 5

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. มอบนโยบายการจัดการสถานการณ์โควิด-19 แก่ ชมรม รพศ./รพท./นพ.สจ./ผอ.รพช. ว่า วันนี้เข้าสู่มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ซึ่งเป็นเพราะบุคลากรสาธารณสุขทำงานอย่างเข้มข้น ทำให้ไม่มีผู้ป่วยในประเทศติดต่อกัน 23 วันแล้ว อีก 1 สัปดาห์จะครบ 28 วันระยะปลอดภัย ดังนั้น บุคลากรสาธารณสุขต้องเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อพร้อมเผชิญเหตุหากเกิดมีผู้ป่วยเข้ามา นอกจากนี้ ได้ติดตามเรื่องการใช้งบประมาณ ทั้งงบบุคลากรและงบโควิด-19 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ย้ำต้องใช้เพื่อสิ่งที่เป็นประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการให้บริการประชาชน และให้สสจ.จัดลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อให้ถูกต้องงบบาน้อยที่สุด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. สนับสนุนแพ็คเกจท่องเที่ยว “กำลังใจ” ที่จัดทำขึ้นเพื่อตอบแทนบุคลากรสร.ที่รับมือโควิด-19 โดยให้ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รวม 1.2 ล้านคน เที่ยวฟรีผ่านบริษัทนำเที่ยว 13,000 ราย โดยมี 3 แพ็คเกจ ได้แก่ 1.แพ็คเกจ “กำลังใจ” 2. แพ็คเกจ “เราไปเที่ยวกัน” 3.แพ็คเกจ “เที่ยวปันสุข” ที่รัฐบาลสนับสนุนงบ 22,400 ล้านบาท ภายใต้โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้กรอบเงินกู้ 4 แสนล้านบาท กระตุ้นการท่องเที่ยว ตั้งแต่ 1 ก.ค.-31 ต.ค.2563

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, ไอเอ็นเอ็น, thailandplus

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. พร้อมด้วย อธิบดีกรมการแพทย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แฉลงข่าว การพัฒนารูปแบบระบบบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal Medical Service) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์อย่างยั่งยืน นำร่องที่ จ.ปัตตานี ซึ่งเป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พบผู้ติดเชื้อโควิด 19 เป้าหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ลดความแออัด ยกกระดานนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ พร้อมผนึกกำลัง อสม.ติดตามผู้ป่วยเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการบริการประชาชนอย่างสูงสุด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, จส.100) ช่อง 5, NBT

-นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมฯ สำรวจสุขภาพจิตคนไทยช่วงโควิด 19 แล้ว 6 ครั้ง คือ ช่วงเริ่มการระบาด ช่วงประกาศเคอร์ฟิว ช่วงสงกรานต์ ช่วงผ่อนปรนระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 พบว่า ช่วงผ่อนปรนระยะที่ 3 ปลาย พ.ค. 63 ทั้งประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขมีภาวะเครียด หดหู่ ซึมเศร้า และทำร้ายตัวเองเพิ่มมากขึ้น สาเหตุจากกลับมาใช้ชีวิตเกือบปกติแต่เป็นแบบ New normal และพบยั้งกังวลเกี่ยวกับโรค แม้ไทยไม่มีติดเชื้อในประเทศ แนะนำสร้างพลังใจด้วยฮีโร่ฮีโร่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์, ช่อง5)

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในห้องครัว โรงอาหาร ทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม ก่อนเปิดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-กรมควบคุมโรค เปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ พบช่วงโควิด-19 ระบาดหนัก คนไทยปรุงอาหารกินเองบ่อยขึ้น สำรองอาหารแห้งเกือบ 70% โดยกักตุนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากที่สุด ออกกำลังกายน้อยลง ทำงานบ้านเยอะสุด นอนหลับได้ปกติ เครียดมากกว่าเดิม 38.25%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. กล่าวถึงความคืบหน้าการผลิตชุด PPE ชนิดซักใช้ซ้ำ รุ่นล่าสุด ว่า ขณะนี้ผ่านการตรวจมาตรฐานจากศูนย์วิเคราะห์ทดสอบ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอและดำเนินการตรวจรับแล้ว 46,898 ชุด เริ่มทยอยจัดสรรให้รพ.และหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ 41,950 ชุด สามารถซักและใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง คาดว่าจะใช้ทดแทนชุด PPE ชนิดใช้ครั้งเดียวได้มากกว่า 937,960 ชุด/ครั้ง ทั้งนี้ ชุดดังกล่าวกันน้ำได้ตามมาตรฐาน ANSI/AAMI PB70 ในระดับ 2 สามารถระบายอากาศได้ดี แนะนำให้ซักด้วยอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ใส่ผงซักฟอก และ Sodium hypochlorite 0.1% เพื่อฆ่าเชื้อโรค 15 นาที แล้วอบแห้งด้วยอุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส นาน 60 นาที ห้ามใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม เพราะทำให้สารเคลือบกันน้ำมีประสิทธิภาพลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bltbangkok

-รอยเตอร์ ออกรายงานข่าวหัวข้อ “Thailand’s one million health volunteers hailed as coronavirus heroes” เผยให้เห็นทำงานของ อสม.ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในความสำเร็จของการรับมือการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย

มาตรการสคบ. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด,มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, ฐานเศรษฐกิจ, สำนักข่าวอิศรา, siamnews, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, nationtv, prachachat, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thestandard, workpointnews, reuters, thaiquote, thailandplus) ทิวทุกช่อง

ประเด็นข่าว

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 และไม่พบผู้ป่วยภายในประเทศต่อเนื่องเป็นเวลา 23 วันแล้ว ผู้ติดเชื้อสะสมคงเดิม 3,135 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 2,996 ราย และยังรักษาในรพ. 81 ราย ส่วนผู้เสียชีวิตคงเดิม 58 ราย ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 90 ของโลก สำหรับการนำคนไทยกลับจากต่างประเทศ วันนี้มีผู้เดินทาง 427 ราย จากเนปาล อินเดีย นิวซีแลนด์ และฟิลิปปินส์ และวันที่ 19 มิ.ย. 520 ราย จากออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ผ่านญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ทั้งนี้ การนำคนไทยกลับจากต่างประเทศและเข้าสู่ State Quarantine สะสม 41,345 ราย กลับบ้านแล้ว 31,060 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อ 198 ราย รักษาหายแล้ว 117 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, เดลินิวส์, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, ประชาชาติธุรกิจ, sanook, bbc, thaipublica, workpointtoday, newtv, tnthailand, thebangkokinsigt, one31, สปริงนิวส์)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ แถลงทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยว่า จากโควิดที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย แม้จะยังประกาศชัยชนะได้ไม่เต็มที่ แต่ก็ลดลงไปอยู่ระดับที่เราควบคุมได้ และเราได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่รับมือโควิดได้ดีที่สุดในโลก แต่ช่วงเวลานี้ยังต้องระมัดระวัง ไม่ประมาทเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดซ้ำ ทั้งนี้หลังวิกฤตโควิด 19 เตรียมปรับวิถีทำงานแบบ new normal ให้คนทุกภาคส่วนร่วมวางแผนอนาคตประเทศ-ประเมินผลงานรัฐ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, จส.100, ศูนย์ข่าวแชนนัล 5)

-รมว.ต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียน-รัสเซีย สมัยพิเศษ ว่าด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านระบบการประชุมทางไกล ได้ย้ำความสำคัญของการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างอาเซียนกับรัสเซียด้านการป้องกัน ควบคุม และรับมือกับโรคระบาด รวมทั้งด้านการศึกษาวินิจฉัยทางการแพทย์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ วัคซีน และยาต้านไวรัส ซึ่งควรเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ ให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมในราคาที่เป็นธรรม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, mcot)

-กรมการขนส่งทางรางและผู้ให้บริการรถไฟฟ้ าหารือหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อคลายล็อกมาตรการให้ผู้โดยสารนั่งติดกันได้ และเพิ่มความหนาแน่นได้ไม่เกินร้อยละ 70 รองรับช่วงเปิดเทอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ข่าวสด, workpointtoday)

-กพท. เชิญสายการบินสัญชาติไทยและผู้ดำเนินการสนามบิน ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม หากจะกลับมาเริ่มเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ คาดว่าจะเริ่มการบินเส้นทางระหว่างประเทศได้ในช่วงเดือนก.ย.นี้ แต่จะเป็นการทยอยเปิดบริการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-กพท. ประกาศแนวปฏิบัติในการให้บริการผู้โดยสารสำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศเพิ่มเติม ดังนี้ 1.ยกเลิกการจำกัดจำนวนที่นั่ง ให้สายการบินจำหน่ายบัตรโดยสารได้ 100% 2.ตรวจสอบและดำเนินการบำรุงรักษาระบบหมุนเวียนอากาศภายในอากาศยาน และเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง 3.ดูแลให้ผู้โดยสารทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา 4.แจ้งเตือนผู้โดยสารให้รับทราบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติตาม ถือเป็นความผิด และอาจได้รับโทษตามกฎหมาย เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์, มติชน

-กทม.เตรียมพร้อมเปิดโรงเรียนในสังกัด 437 แห่ง วันที่ 1 ก.ค. โดยกำชับโรงเรียนต่างๆ ประสานการปฏิบัติงานกับสำนักงานเขตเพื่อร่วมกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน รวมทั้งใช้นวัตกรรมสำหรับการเว้นระยะห่าง นอกจากนี้ ให้จัดตั้งจุดคัดกรอง รวมทั้งใช้แอปพลิเคชัน "ไทยชนะ" เพื่อบันทึกการเข้า-ออก และจัดตารางการเรียนการสอนที่เหมาะสม ตามแนวทางของสำนักงานการศึกษาทม. ประกอบด้วย 4 ON ได้แก่ Online, On air, On hand และ On site ตามความเหมาะสม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, ผู้จัดการ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, บ้านเมือง, แนวหน้า, สำนักข่าวอิศรา

-สสส. ร่วมกับศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด เผยผลสำรวจ พบพฤติกรรมเสี่ยงเสพยาเสพติด ต่ำ เหล่า สุบบุหรี่ ในช่วงแพร่ระบาดโควิด-19 ลดน้อยลง โดย 61.2% ระบุว่าเสพยาเพิ่มความเสี่ยงติดโควิด-19 แพทย์แนะสร้างการรับรู้ ต้องมีนโยบายป้องกันควบคุมเด็ก เยาวชน และเชื่อว่า New Normal จะสร้างสภาพแวดล้อมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์บ้านเมือง

-สสส. ระดมสมองเปิดมุมมอง "ชีวิตวิถีใหม่ของเด็กไทย" ชุกกิจกรรมทางกาย 3 รูปแบบ เล่นสนุกผ่อนคลาย-เล่นเสริมทักษะตามวัย-เล่นสร้างความแข็งแรง เสริมโภชนาการสมวัย ช่วยพัฒนาการสมบูรณ์ทั้งร่างกาย-จิตใจ-อารมณ์-สังคม-การเรียนรู้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า

-ททท. มอบตราสัญลักษณ์ SHA ให้พระบรมมหาราชวัง สร้างความมั่นใจนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, sanook, innnews

-รอง ผวจ.นครราชสีมา ชักซ้อมโรงเรียนเตรียมพร้อมเปิดเทอม 1 ก.ค. กำหนด 1 ห้องมีนักเรียนไม่เกิน 20-25 คน และให้สลับวันเรียน-ลดความแออัด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน

-ผู้ว่าฯ อุดรธานี ติดตั้งอ่างล้างมือ 4,100 จุด ในสถานศึกษา สถานบริการ สวนสาธารณะ พื้นที่ประชาชนแออัด ทำจากวัสดุรีไซเคิล ส่วนโรงเรียน 883 โรง ผ่านประเมินรอบแรก รอพิจารณาอีก 2 รอบ คาดทันเปิด 1 ก.ค.ผ่านแน่นอน

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, โลกวันนี้, กรมประชาสัมพันธ์, newplus, กรุงเทพธุรกิจ

- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล จัดการทดสอบเปิดห้องเรียนก่อนเปิดเทอม 1 เดือน เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยให้เด็ก 30 คน เข้าห้องเรียนต้นแบบ ใส่หน้ากากผ้า รักษาระยะห่าง แบ่งเด็กเป็นกลุ่มละ 5 คน ในพื้นที่ 5 ตร.ม. มีระบบให้ผู้ปกครองเช็คอินผ่านการสแกนเพื่อตรวจสอบการรับส่งบุตรหลานที่ศูนย์ฯ และให้ข้อมูลเฝ้าระวังการติดเชื้อรายวัน ทั้งนี้ จะมีการถอดบทเรียนสู่การจัดประชุมวิชาการออนไลน์ “เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New Normal” ผ่านแอป Zoom

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, บ้านเมือง, trjournalnews

- ทิพย์ประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกัน COVID - 19 จำนวน 6,000 กรมธรรม์ ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินพิเศษ (SCOT) สพฉ. ซึ่งมีความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานในการลงพื้นที่ไปรับผู้ป่วยโควิด - 19

ประเด็นผลกระทบ

1.Travel Bubble

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, โพสต์ทูเดย์, บ้านเมือง, ไอเอ็นเอ็น, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, thestandard, thebangkokinsight, workpointtoday, mcot)

- พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. เปิดเผยการหารือเรื่อง Travel Bubble ว่า ยังไม่ได้ข้อสรุปหรือกรอบเวลาที่ชัดเจน เพราะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยนายกฯ แพทย์ และหน่วยงานความมั่นคง มีความเป็นห่วง แม้ขณะนี้จะมีหลายประเทศติดต่อเข้ามาแต่ไทยต้องดูด้านสาธารณสุขเป็นหลัก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(เดลินิวส์, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ผู้จัดการ, สำนักข่าวไทย, thestandard, tnnthailand) ช่อง 5, 9, Thaipbs

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง Travel Bubble ว่า จะมีการหารือและเสนอนายกฯ วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. โดยเป็นลักษณะการทำ MOU หากประเทศที่จับคู่เกิดการระบาดและควบคุมไม่ได้ก็สามารถยกเลิกได้ โดยมอบหมายให้อธิบดีกรมควบคุมโรควางหลักเกณฑ์ พร้อมให้นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัด สธ. ซึ่งดูแลด้านต่างประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศที่สนใจเพราะต้องออกมาตราการหลักเกณฑ์ร่วมกัน เบื้องต้นมีเอกอัครราชทูตหลายประเทศสนใจ อาทิ ญี่ปุ่น สวิสเซอร์แลนด์ แต่กิจกรรมที่จะเริ่มดำเนินการก่อนจะเป็นเรื่องการประชุมสัมมนา การอบรมระหว่างประเทศ หรือการเปิดให้ครูในต่างประเทศที่สอนโรงเรียนอินเตอร์เดินทางกลับเข้าไทยเพื่อให้ทันกับการเปิดเรียน

ด้าน นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า กรอบที่ 2 ประเทศจะต้องมีตรงกันคือ 1.อัตราการป่วยโควิด -19 จะต้องลดลง 2.ศักยภาพและความสามารถด้านการรักษาพยาบาล เป็นต้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวหุ้น

- นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยมีการติดตามบทเรียนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในต่างประเทศตลอดเวลา รวมถึงกรณี Travel Bubble กำลังเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศและนำมาปรับใช้กับประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น กรณีออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ที่ตกลงกันแล้วทำแล้ว ทำอย่างไรถึงปลอดภัย

2.การยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, โพสต์ทูเดย์, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, สำนักข่าวไทย, newtv.)

- นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ชี้แจงว่า หากไม่ต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉินก็ต้องใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อแทน แต่จะเกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ มีข้อจำกัดในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ได้ให้เลขาธิการ สมช. เป็นประธานและคนกลางในการเจรจาเพื่อหามาตรฐานกลางในการทำงาน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ผู้จัดการ) เว็บไซต์มติชน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกันว่าจะใช้แนวทางใด เพราะพ.ร.ก.ฉุกเฉินยังต้องมีเพื่อบูรณาการกับทุกหน่วยราชการ เพื่อมิให้เกิดการฉีกกัน แต่การใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ไม่น่าส่งผลกระทบต่อประชาชนแล้ว เนื่องจากมีการยกเลิกมาตรการเคอร์ฟิว ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนทำตามการใช้ชีวิตวิถีใหม่ เพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อในประเทศ

3.การใช้แอปฯ ไทยชนะ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ผู้จัดการ, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, ศูนย์ข่าวแอฟซิปิก, จส.100)

- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. ย้ำความปลอดภัยของแพลตฟอร์มไทยชนะ ยืนยันว่าไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล เพราะเป็น App ระดับประเทศ มีกฎหมายดูแล ข้อมูลต่างๆ จะอยู่ที่กรมควบคุมโรค และขณะนี้กำลังพัฒนาลงทะเบียนเป็นกลุ่มสำหรับการเดินทาง กรณีการซื้อบัตรโดยสาร เพื่อดูจำนวนคนเดินทางและออกหมายเลขประจำตัว เพื่อส่งเสริมการขาย ส่วนร้านค้าจะมีการให้ 3 ดาว 4 ดาว 5 ดาว เพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งร้านที่มีแอปฯ ไทยชนะจะมี QR Code แสดงว่ามีคุณภาพ พร้อมให้บริการ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ

- นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ เผย แอปฯ ไทยชนะจะมีการอัปเดต 1.กรู๊ป เช็คอิน สามารถเช็คอินให้กับผู้ไปด้วยอีก 3 คน

2.ฟังก์ชันเปิดจองเข้าสถานที่ 3.การเพิ่มซีเรียลนัมเบอร์ เพื่อนำไปร่วมสนุก ส่งเสริมการใช้งานระบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- นพ.พลวรรธน์ วิฑูรกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ กล่าวว่า แอปฯ ไทยชนะ มีแนวทางปฏิบัติต่างๆ คือ 1.ลงทะเบียนสะดวกด้วยเบอร์โทรศัพท์

ประเด็นข่าว

มือถือเพียงครั้งเดียว 2.ลดความยุ่งยากในการใช้บริการและปกป้องความเป็นส่วนตัวของประชาชน 3.สามารถเช็คเอาต์หลังจากใช้บริการเมื่อใดก็ได้ 4. ป้องกัน QR Code ปลอม 5.ช่วยเช็คความถูกต้องของกิจการ/ร้านค้า/สถานประกอบการว่าทำตามมาตรการจริงหรือไม่ 6.ป้องกันการกรอกเบอร์โทรศัพท์ผิด 7.ช่วยติดตามสอบสวนโรครณีที่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานที่หรือร้านค้าที่ไปใช้บริการ โดยกรมควบคุมโรคเป็นผู้ควบคุมข้อมูล มีธ.กรุงไทยเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลภายใต้การควบคุม

3.คนไทยกลับจากอียิปต์

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, สำนักข่าวไทย)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงนักศึกษาไทยในอียิปต์ที่จะเดินทางกลับ ว่า จำนวนคนไทยที่อยู่ในอียิปต์ 4,137 คน แจ้งความประสงค์กลับประเทศไทย 2,087 คน ในจำนวนนี้ติดเชื้อ 38 คน ซึ่งได้รับการติดต่อดูแลจากสถานทูต รอเดินทางกลับประเทศไทย โดยจะเดินทางกลับตามกำหนด 24 มิ.ย.

4.แชร์ทวีตเตอร์คำหิรัฐูปกปิดข้อมูล

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, ผู้จัดการ

-ผู้ใช้ทวีตเตอร์รายหนึ่งทวีตข้อความระบุว่า แม่ของเพื่อนเพิ่งเป็นโควิด แต่ในข่าวบอกไม่มีผู้ติดเชื้อใหม่" และมีคนส่งต่อไปมากกว่า 4 หมื่นครั้ง โดยในเวลาต่อมาผู้ทวีตได้ลบข้อความออก และทวีตข้อความใหม่ว่า แม่เพื่อนกักตัวอยู่ ด้าน เพจ Drama-addict ชี้แจงว่าเป็นการเข้าใจผิดของผู้ที่ทวีต โดยแม่เพื่อนเป็นเพียงผู้กักตัวอาการ 14 วัน ไม่ใช่ผู้ป่วยโควิด-19

5.เชื้อโควิดในปลาแชลมอน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ผู้จัดการ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไอเอ็นเอ็น, ntiontv, tnnthailand)

-โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีพบเชื้อไวรัสโควิด-19 จากเจียงปลาแชลมอนในกรุงเทพฯ ว่า WHO ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน แต่ให้ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิว ทั้งนี้ การบริโภคของดิบไม่ใช่เพียงความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ยังอาจปนเปื้อนเชื้ออื่นๆ เช่น ท้องร่วง หากต้องการกินดิบต้องล้างทำความสะอาดให้ถี่ การไปกินในร้านค้าต้องมั่นใจว่าร้านค้ามีระบบการดูแลสุขอนามัยสูง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, tnnthailand

-ผู้เชี่ยวชาญจีน ระบุ สัตว์เลือดเย็นที่อาศัยอยู่ในทะเลลึกอย่าง ปลาแชลมอน ไม่สามารถติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ทางการจีนและนอร์เวย์ ระบุว่า แชลมอนจากนอร์เวย์ไม่ใช่แหล่งที่มาของไวรัสโคโรนา 2019 ที่พบอยู่บนเตียงในตลาดอาหารในกรุงเทพฯ ประเทศจีน

6.กลุ่มนักดนตรีขอให้ปลดล็อก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-วิน วีรชัย นักร้อง-นักดนตรีอิสระ โพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนพี่น้องกลุ่มนักดนตรี-นักร้องอาชีพอิสระ ประมาณ 100 คนรวมตัวเพื่อเรียกร้องกลับมาทำงานปกติ ในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 11.00 น. ที่ กพร. ทำเนียบรัฐบาล เพื่อยื่นหนังสือร้องทุกข์

การพัฒนาวัคซีนและยา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นายสิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 มิ.ย. จะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการทดลองวัคซีนโควิด-19 ในลิง ที่ศูนย์วิจัยไพรเมทแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี และแถลงผลการทดลองทั้งผลการตอบสนองทางด้านภูมิคุ้มกัน ความปลอดภัยด้านสุขภาพทั่วไป ความปลอดภัยต่อระบบสมอง ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบหายใจ รวมทั้งการไม่แสดงอาการแพ้ต่อวัคซีน นอกจากนี้ จะฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 2 ในลิงด้วย โดยจะใช้เวลาอีก 2 สัปดาห์จึงจะรู้ผลการทดสอบ ถ้าได้ผลดีก็พร้อมผลิตวัคซีนเพื่อทดสอบในคนต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thebangkokinsight

-บริษัทเวชภัณฑ์ชั้นนำของจีน ประกาศผลทดลองวัคซีนโควิด-19 ชื่อ โคโรนาแวก พบศักยภาพในการป้องกันให้ผลการทดลองในคน ระยะที่ 1 และ 2 อย่างน่าพอใจ ไม่มีผลข้างเคียงรุนแรง เตรียมทดลองระยะต่อไปในบราซิล ขณะเดียวกันมีรายงานว่า โมเดอร์นา บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐฯ จะเริ่มการศึกษาวัคซีนทดลอง covid-19 ระยะที่ 3 ในเดือนก.ค.นี้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

-สหรัฐอเมริกา เตรียมแผนกำหนดลำดับความสำคัญของผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค covid-19 โดยให้ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มีความจำเป็น ได้รับวัคซีนเป็นลำดับแรก ตั้งเป้าผลิตวัคซีนให้ได้ 300 ล้านโดส พร้อมแจกจ่ายภายในเดือนม.ค. 2564 เป็นต้นไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวหุ้น, เว็บไซต์ (ข่าวสด, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, thestandard, ntiontv, tnnthailand, sanook, จส.100, thaiPBS, bbc, voathai)

-คณะนักวิจัย ม.ออกซ์ฟอร์ด ทดลองใช้ยาเดกซามาโทนกับผู้ป่วยโควิด 19 อาการหนักกว่า 2,000 คน ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ลดอัตราการเสียชีวิตได้ 1 ใน 3 ส่วนผู้ป่วยที่ต้องรับออกซิเจน ลดอัตราการเสียชีวิตได้ 1 ใน 5

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สปริงนิวส์, ผู้จัดการ, กรุงเทพธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์

-WHO ยกย่องผลการศึกษาในอังกฤษ ที่ค้นพบการใช้ยา dexamethasone ลดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด 19 อาการสาหัสได้ถึง 1 ใน 3

ประเด็นข่าว

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, สยามรัฐ, เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, โปสต์ทูเดย์, คมชัดลึก, ผจก.ออนไลน์, ศูนย์ข่าวแอฟซิก, กรมประชาสัมพันธ์, สปริงนิวส์, ข่าวหุ้น, tnntnailand, แนวหน้า, JS100, sanook, thestandard, MCOT, thaiPBS, workpointtoday, xinhuaithai, newtv)

-**เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์** มกุฎราชกุมารแห่งอังกฤษ ทรงเปิดเผยว่า ตั้งแต่ประจวบด้วยโรคโควิด-19 เมื่อเดือนมี.ค. จนถึงทุกวันนี้ ประสาทการตมกลืนและการรับรู้รสชาติยังไม่กลับมาเต็มที่

-**บราซิล** พบผู้ป่วยเพิ่มในวันเดียวเกือบ 3.5 หมื่นราย ยอดสะสมเกิน 9 แสนราย ผู้เสียชีวิตกว่า 1,000 ราย

-**ญี่ปุ่น** นักวิจัยพบเชื้อโควิด-19 ในโรงบำบัดน้ำเสีย ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนการระบาดในอนาคต

-**บรูไน** มีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่ 3 ผู้ติดเชื้อสะสม 141 ราย และไม่มีพบผู้ติดเชื้อรายใหม่

-**ฮอนดูรัส** มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 478 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 9,656 ราย ผู้เสียชีวิต 330 ราย ด้านปธน.และภรรยา ติดเชื้อแต่อาการไม่หนัก

-**นิวซีแลนด์** นายกฯ นิวซีแลนด์ ระบุ การพบผู้ป่วยโควิดรายใหม่เป็นความผิดพลาดที่รับไม่ได้ เนื่องจากผู้ป่วยรายใหม่ 2 รายได้รับอนุญาตให้ออกจากสถานที่กักกันก่อนกำหนดเพื่อไปร่วมงานศพ และเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจเชื้ออีกครั้ง แม้ว่าคนหนึ่งจะมีอาการป่วย

-**จีน** ปักกิ่ง พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 31 ราย เริ่มยกเลิกเที่ยวบิน ปิดโรงเรียนอีกรอบ

-**อินเดีย** ผู้ติดเชื้อเกิน 350,000 ราย เพิ่มศักยภาพตรวจสูงสุด 3 แสนครั้งต่อวัน และปรับยอดผู้เสียชีวิตเป็น 11,903 รายเพิ่มขึ้นวันเดียวกว่า 2,000 ราย ขณะที่รัฐบาลเยอรมนีแจ้งเตือนพลเมืองให้พิจารณาเดินทางออกจากอินเดีย

-**อินโดนีเซีย** ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 1,031 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 41,431 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 2,276 ราย ผู้ติดเชื้อสูงสุดในอาเซียน

-**ไต้หวัน** เตรียมเปิดพรมแดน 22 มิ.ย. ให้ภาคธุรกิจจากประเทศเสี่ยงต่ำรวมทั้งไทยเข้าประเทศได้

-**ออสเตรเลีย** เตรียมผ่อนคลายมาตรการเข้าเมืองสำหรับนักเรียนนักศึกษาต่างชาติ

-**สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ป่วยสะสม 8,257,885 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ 144,206 ราย ผู้มีอาการหนัก 54,594 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 445,986 ราย

บทความ

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1

-กล่าวว่า สถานการณ์โควิด 19 ทำให้เศรษฐกิจสะดุด เริ่มมีหนี้้นอกระบบเพิ่มสูงขึ้น เพราะคนขาดรายได้ ดังนั้นระดับประเทศต้องรณรงค์สอนเรื่องการออมเงินกันใหม่ สร้างวินัยการออม มีเงินสำรองไว้ใช้ยามฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์ คอลัมน์ คั้นปากอยากเล่า

-กล่าวว่า กลไกหนึ่งที่ทำให้วิกฤติโควิด 19 ผ่านไปได้ด้วยดี คือ อสม. ออกเคาะประตูบ้านให้ความรู้ ล่าสุด นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช เรียกร้องค่าป่วยการ อสม. เพิ่มเป็น 1,500 บาท ซึ่งรพ.สธ. รับปากแล้ว แต่จนป่านนี้ยังไม่ได้

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ สมหมาย ปาจรฉัตต์

-กล่าวว่า โรงเรียนกำลังจะเปิดเทอมแล้ว ก.ศึกษาธิการ และ สธ. ประชุมปรึกษาหามาตรการของแต่ละฝ่ายมาตลอด ศบค. ต้องเปิดเวทีแถลงใหญ่ร่วมกัน เพราะการสื่อสารสาธารณะ สื่อสารกับสังคม พ่อแม่ผู้ปกครองในวงกว้าง ให้ได้รับรู้ เกิดความเข้าใจตรงกันเป็นสิ่งสำคัญ

รมช.สธ.ลงพื้นที่ให้กำลังใจทหารบาดเจ็บ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชนออนไลน์, thailandplus, กรมประชาสัมพันธ์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เยี่ยมให้กำลังใจทหารชุดลาดตระเวน ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบที่รักษาตัวอยู่ที่ ICU รพ.ปัตตานี โดยผู้ป่วยถูกยิงที่โหนกแก้ม เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แล้วไม่พบการบาดเจ็บที่เนื้อสมอง ขณะนี้พื้นภาวะวิกฤติปลอดภัยแล้ว

การจัดการสุขาภิบาลอาหารในร.ร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, สยามรัฐ เว็บไซต์ (thaigov, กรมประชาสัมพันธ์, โปสต์ทูเดย์, MCOT, เชียงใหม่นิวส์, thailandplus)

-นพ.دنัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำโรงเรียนเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหารในห้องครัว โรงอาหาร ผู้สัมผัสอาหาร และการจัดการคุณภาพน้ำบริโภค ก่อนเปิดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดังนี้ 1.บริเวณทางเข้าโรงอาหาร จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ 2.พื้นที่ต่าง ๆ ให้เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 3.อาจเหลือมช่วงเวลาพัก 4.ทำความสะอาดห้องครัว โรงอาหาร ภาชนะ อุปกรณ์ ต่างๆ และ 5.เมนูอาหารเน้นปรุงสุกใหม่ อุ่นทุก 2 ชม. มีการปกปิดอาหาร วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 ซม. สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ต้องแต่งกายให้สะอาด สวมหน้ากากเป็น สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ล้างมือก่อนและหลังปรุงประกอบอาหาร แยก เขียง มีด การหยิบจับอาหาร ระหว่างอาหารสุก เนื้อสัตว์สด ผักและผลไม้ ควรสำรวจการชำรุด แตรั่วของระบบน้ำดื่มที่ใช้ในโรงเรียน ทำความสะอาดถังน้ำ ภาชนะบรรจุ น้ำดื่ม ตู้กดน้ำดื่ม ก๊อกน้ำดื่ม ฆ่าเชื้อโรค ก่อนนำมาบรรจุน้ำ

ข่าวปลอมน้ำกระชายรักษาโรคระดูกเสื่อม

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (JS100, สยามรัฐ, Innews, thailandplus, มติชนออนไลน์, เนชั่นทีวี)

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยกรณีมีข่าวการรักษาโรคระดูกเสื่อมด้วยการดื่มน้ำกระชายผสมน้ำผึ้งมะนาว ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท

โรคไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์

ประเด็นข่าว

- สสอ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เผยพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 283 ราย เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.แม่สะเรียง และ ทต.เมืองยวมใต้ ได้ลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย รมรงค์ และออกสำรวจภาชนะที่มีน้ำขัง พร้อมแจกทรายอะเบทและเอกสารความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ย้ำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติตามมาตรการ 3 ก. อย่างเคร่งครัด

การควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : ประชาชาติธุรกิจ

- กล่าวไว้ว่า กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำลังหารือการออกกฎหมายเพื่อห้ามการขายเหล้า-เบียร์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจะออกมาเป็นประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี หลักการเบื้องต้นจะห้ามเฉพาะการขายจากผู้จำหน่ายถึงผู้บริโภค ไม่ห้ามระหว่างผู้จำหน่ายกับผู้จำหน่าย ยกเว้นร้านที่มีระบบการสั่งอาหารเครื่องดื่มแบบออนไลน์ เพราะเป็นการขายออนไลน์ในสถานที่ขายที่มีใบอนุญาต แต่ต้องดูระดับนโยบายว่าจะเป็นอย่างกับเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร ด้านบริษัทผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเบียร์รายใหญ่แสดงความเห็นว่า ประกาศดังกล่าวน่าจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเบียร์รายเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตคราฟต์เบียร์

เสนอแนวทางปรับปรุงกฎร้านอาหาร

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ คอลัมน์ วาระที่ดีอาร์ไอ

- เสนอให้ภาครัฐพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบร้านอาหารที่ยังคงเป็นปัญหา 3 เรื่อง 1.กฎระเบียบไม่เอื้อและไม่จูงใจให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม การอบรมหลักสูตรสาขาภิบาลที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมจากส่วนท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ รูปแบบการฝึกอบรมต้องอยู่ในห้องเรียน ทำให้ต้องหยุดงานและเสียรายได้ ควรเปิดฝึกอบรมออนไลน์และมีวิธีทดสอบความรู้ที่เหมาะสม ลดต้นทุนเวลาและค่าใช้จ่าย 2.การกำกับดูแลร้านอาหารไม่มีประสิทธิภาพ ควรนำกลไกการตรวจสอบรับรองมาตรฐานโดยหน่วยงานอิสระ (third party) เข้ามาช่วยเหลือ 3.กฎระเบียบล้าหลัง ทำให้เกิดช่องว่างในการกำกับดูแล เช่น ธุรกิจฟู้ดทรัค และ food delivery ที่เป็นการจำหน่ายอาหารผ่านสื่อกลาง กฎหมายปัจจุบันไม่ครอบคลุมทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้บริโภค ภาครัฐควรเร่งหาแนวทางและขอความร่วมมือจาก platform ร้านอาหารในการตรวจสอบที่จะเข้าสู่ระบบ

รับจ้างอุ้มบุญ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

- พ.ต.อ.ฐิติวัฒน์ สุริยฉาย รอง ผบก.ภ.จว.ชลบุรี แถลงข่าวจับกุม 2 พี่น้องสาวไทยรับจ้างอุ้มบุญ คนพี่ตั้งท้องได้ 8 เดือน ส่วนน้องสาวทำมาแล้ว 3 ครั้ง ได้ค่าจ้างครั้งละ 4.5 แสน ช่วงใกล้คลอดจะพาไปกัมพูชาหรือจีน แต่ช่วงโควิด 19 ระบาดเดินทางไปต่างประเทศไม่ได้จึงต้องรอลดคลอดที่เมืองไทย ตำรวจออกหมายจับนายหน้าได้ค่าหัวคิวครั้งละ 5 หมื่นต่อหัว รับสารภาพว่าผู้ว่าจ้างอยู่ที่ประเทศจีน ทั้งนี้ ยังพบว่ามียก 7 รายที่รับอุ้มบุญ คลอดแล้ว 1 ราย โดยพม.ทั้ง 7 รายและเด็กที่คลอดแล้วไปดูแล

ผู้ป่วยจิตเวชฆ่าพ่อตัวเอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, สยามรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ch3thailand)

- ตำรวจทุ่งสองห้อง จับกุมสาวฆ่าพ่อตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านย่านหลักสี่ กทม. สอบสวนพบมีอาการทางจิต ต้องส่งแพทย์วินิจฉัยสภาพจิต ตรวจสอบประวัติพบเสพยา เชื่อว่าแรงจูงใจมาจากในอดีตโดนพ่อทุบตีตั้งแต่เด็ก แจ้งข้อหาเจตนาฆ่าแต่ต้องรอผลตรวจสุขภาพจิตก่อน

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

